

THÀNH PHỐ

Phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Sáng ngày 17/5, tại Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát, UBND thành phố Thái Bình phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLD) năm 2018.

Với chủ đề "Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp", tại lễ phát

động, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, địa phương tập trung vào các hoạt động: tuyên truyền các nội dung của Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn; tổ chức kiểm tra việc thực hiện ATVSLD tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, cháy, nổ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá

nguy cơ rủi ro về ATVSLD trước khi làm việc... Mục đích của các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLD, qua đó hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo kế hoạch, tháng hành động diễn ra từ ngày 1 - 31/5.

NGUYỄN CƯỜNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐÔNG HƯNG
Phát động tháng công nhân

Chiều ngày 17/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Hưng tổ chức phát động tháng công nhân và ký thỏa thuận hợp tác vì công nhân, viên chức, lao động.

Trong tháng công nhân, LĐLĐ huyện Đông Hưng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức các

hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân lao động; tổ chức chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn" và diễn đàn "nghe công nhân nói - nói để công nhân nghe"; tổ chức các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động; phát huy vai trò của công nhân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Đông Hưng đã trao quà cho 30 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; trao tiền hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn cho công nhân lao động khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 120 triệu đồng.

Tại lễ phát động, đại diện một số doanh nghiệp đã ký kết với LĐLĐ huyện Đông Hưng chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

TRUNG HIẾU

Liên hoan chèo không chuyên toàn tỉnh

Tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài PTTH Thái Bình vừa tổ chức liên hoan chèo không chuyên toàn tỉnh năm 2018.

Tham dự liên hoan có gần 200 diễn viên không chuyên, nhạc công đến từ các đội, câu lạc bộ văn nghệ của 8 huyện, thành phố. Các tiết mục, chương trình

hát múa, hoạt cảnh, ca cảnh, song tấu, trích đoạn chèo của các đơn vị có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, văn hóa truyền thống của dân tộc; nêu gương người tốt, việc tốt và phê phán những thói hư, tật xấu. Thời lượng biểu diễn của mỗi đơn vị từ 30 - 40 phút.

Sau một ngày thi tài, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn

cho thành phố Thái Bình, giải nhì toàn đoàn cho các đơn vị Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Vũ Thư, giải ba cho các đơn vị Hưng Hà, Kiến Xương, Thái Thụy, Tiền Hải. Ngoài ra, liên hoan còn trao giải A và giải B tiết mục cho các đơn vị.

Liên hoan chèo không chuyên nhằm giữ gìn và phát huy nghệ thuật chèo truyền thống, là dịp tìm kiếm và phát hiện những tài năng nghệ thuật chèo của tỉnh.

HOÀNG LANH

Nghiệm thu, bàn giao công trình vệ sinh trường học



Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với tổ chức Latter Day Saint Charities (LDSC) - Mỹ vừa tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình vệ sinh trường học cho các trường: Tiểu học Thái

Tân, Tiểu học Mỹ Lộc (Thái Thụy) và THCS Đông Hòa (thành phố Thái Bình).

Sau quá trình khảo sát tại các trường có công trình vệ sinh xuống cấp ở các huyện,

thành phố, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động tổ chức LDSC tài trợ xây dựng các công trình vệ sinh. Qua gần 3 tháng thi công, các công trình được nghiệm thu và bàn giao cho các trường. Tùy theo số lượng học sinh từng trường, mỗi công trình có diện tích từ 30m2 đến hơn 60m2. Tổng giá trị các công trình từ 200 - 400 triệu đồng. Ngoài sự hỗ trợ của tổ chức LDSC, các địa phương được hưởng lợi từ dự án cũng có vốn đối ứng.

Năm 2018, tổ chức LDSC đã hỗ trợ xây dựng 15 công trình thuộc dự án xây dựng công trình vệ sinh trường học do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động tại 6 huyện, thành phố.

NHƯ HOANG

Hoàn thành đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân đủ 17 tuổi năm 2018

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã hoàn thành đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân nam đủ 17 tuổi. Năm 2018, tổng số công dân nam đủ 17 tuổi toàn tỉnh được điều động đăng ký là 11.274 công dân, trong đó có 11.154 công dân đã đăng ký. Ngoài ra, 8/8 huyện, thành phố đã đăng ký vào ngạch dự bị hạng 2 cho 3.666/5.863 công dân và đăng ký 304/313 công dân nữ có nghề nghiệp chuyên môn cần cho quân đội. Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 được tổ chức hàng năm nhằm nắm chắc số lượng công dân nam tuổi 17 hiện có của địa phương về lý lịch, trình độ học vấn, sức khỏe, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình của từng công dân, từ đó xác định nguồn công dân đưa vào tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

TÁT DAT

HUNG HÀ
Khen thưởng 22 tập thể, cá nhân xuất sắc trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Sáng ngày 17/5, huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Thực hiện kế hoạch công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hưng Hà đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự đến các tầng lớp nhân dân. Tiến hành giám sát chặt chẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại các địa phương trong huyện. Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ được duy trì nền nếp. Tại lễ giao nhận quân năm 2018, huyện Hưng Hà đã bàn giao 370 tân binh cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Năm 2018, toàn huyện có 10 xã hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, 8 xã, thị trấn hoàn thành tốt, 9 xã hoàn thành và 8 xã không hoàn thành chỉ tiêu.

Tại hội nghị, huyện Hưng Hà đã khen thưởng 22 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ

Sáng ngày 17/5, huyện Hưng Hà tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ cho 50 cán bộ làm công tác văn phòng các xã, thị trấn và các phòng, ban, cơ quan của huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt những nội dung chủ yếu như: quy định về công tác văn thư lưu trữ; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; bảo quản, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ; quản lý và sử dụng con dấu... Thông qua tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ của huyện, đáp ứng yêu cầu công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bàn giao 16,9/17,5km mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 39

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 39 đoạn từ Triều Dương đi Đông Hưng qua 9 xã, thị trấn của huyện Hưng Hà có chiều dài 17,5 km. Đến nay, UBND huyện Hưng Hà đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 2.844 hộ phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Đồng thời, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại các xã: Hồng Lĩnh, Minh Khai, Tân Hòa, Thái Phương, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được 16,9/17,5km. Đến nay, còn lại 42 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tại thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân và 3 xã: Phúc Khánh, Liên Hiệp, Tân Lễ. Trong thời gian tới, huyện Hưng Hà tập trung vận động, thuyết phục để các hộ tự giác chấp hành, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đồng thời tiếp tục có phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dầy dụa, chây ì, không chấp hành pháp luật.

MAI THƯ



Mặt đường cấp nghiêm trọng.

phép kinh doanh vẫn hoạt động. Điển hình như bến Láo Khê, bến Phú Hà, bến Nhật Tảo... Tình trạng các phương tiện vận chuyển trọng tải lớn đi lại nhiều trên đê cũng đã khiến mặt đê bị bong xò, nhiều ổ gà, điển hình như ở các xã Diệp Nông, Tân Lễ, Độc Lập...

Trước tình trạng trên, huyện Hưng Hà đã tăng cường xử lý các vi phạm, tổ chức duy tu, bảo dưỡng, chống xuống cấp các công trình như đắp áp trước mở rộng mặt đê, trồng tre chắn sóng, bê tông hóa mặt đê... Tuy nhiên, những vi phạm về an toàn hành lang đê điều vẫn chưa được xử lý triệt để. Điều này sẽ gây mất an toàn đê điều, nhất là khi mùa mưa bão đã đến gần.

NGỌC MAI

GIÁM SÁT VIỆC SỬ DỤNG VỐN...

(Tiếp theo trang 1)

giải ngân kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được giao năm 2017 đúng hướng dẫn của cấp trên, thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ yêu cầu của dự án, hoàn thành đúng thời gian.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo huyện Tiền Hải đã giải trình, làm rõ một số vấn đề về việc phân cấp, quản lý nguồn vốn; công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân nguồn vốn và xử lý nợ xây dựng cơ bản; hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đào tạo, dạy nghề... Lãnh đạo huyện Tiền Hải đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí cho các xã chưa về đích nông thôn mới và tiếp tục hỗ trợ kỹ năng để các xã chưa về đích xây dựng cơ sở hạ tầng; có cơ chế cho các HTX DVNN xây dựng cảnh đồng mẫu...

Đại diện đoàn giám sát phát biểu khẳng định việc sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện còn một số bất cập cần điều chỉnh, vì vậy, các xã, các huyện chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, phát huy hiệu quả. Đại diện đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Tiền Hải chỉ đạo các địa phương có giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán các công trình; đồng thời, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp gửi các sở, ngành liên quan xem xét giải quyết và trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Trước đó, đoàn đã giám sát tại UBND xã Đông Xuyên.

QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều điển hình tiến bộ ở các cấp, các ngành, địa phương.

Tại hội nghị, 8 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tặng giấy khen của Huyện ủy; UBND huyện tặng giấy khen, phần thưởng cho 32 tập thể, 38 cá nhân đạt thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước.

TỈNH ĐOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

thanh niên cấp huyện, 563 công trình, phần việc thanh niên cấp xã trong xây dựng nông thôn mới. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức 48 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 7.120 đơn vị máu; 107 hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong, trẻ em nghèo; tu sửa 261 nhà tình nghĩa, xây dựng 32 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hỗ trợ 980 triệu đồng; hỗ trợ và trao tặng 318 công trình nước sạch cho hộ nghèo, gia đình chính sách trị giá hơn 400 triệu đồng...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn biểu dương, khen thưởng 45 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 - 2018; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng tủ sách Bác Hồ với thanh niên và các đầu sách cho đoàn thanh niên các huyện, thành phố.

Cũng trong sáng ngày 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V năm 2018. Đại hội diễn ra trong hai ngày 19 - 20/5/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thái Bình có 7 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, có công trình, phần việc, phát minh, sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác; có đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động, công tác xã hội; là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

HỘI LUẬT GIA HUYỆN VŨ THƯ
Đại hội lần thứ III

Sáng ngày 17/5, Hội Luật gia huyện Vũ Thư tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội Luật gia huyện Vũ Thư hiện có 70 hội viên tham gia sinh hoạt tại 5 chi hội. Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội tham gia thẩm định hàng trăm nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND huyện và nhiều văn bản của UBND các xã trước khi ban hành; tham gia ý kiến xây dựng hàng chục dự thảo luật, bộ luật. Hội, các chi hội phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức hàng trăm hội nghị, 42 lượt tuyên truyền lưu động, trên 50 phiên tòa lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Trong 5 năm, Hội phối hợp tư vấn, trợ giúp pháp lý cho trên 2.100 lượt người ở 30 xã, thị trấn với 232 việc, trong đó tập trung vào các lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội..., góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ năm 2013 đến năm 2018, tập thể Hội Luật gia huyện được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen, 5 luật gia được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu 9 đại biểu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

HA PHƯƠNG

KIẾN XƯƠNG
Trên 200 trường hợp vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Theo báo cáo của Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Kiến Xương, hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 200 trường hợp vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi chưa được xử lý. Trong đó có 158 trường hợp vi phạm từ năm 2015 trở về trước, năm 2016 lập biên bản thêm 18 trường hợp, năm 2017 lập biên bản thêm 23 trường hợp, từ đầu năm 2018 đến nay lập biên bản thêm 5 trường hợp vi phạm.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là: lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi làm lều quán, nhà ở, đổ chất thải xuống máng sông... Tình trạng vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi xảy ra ở hầu hết các tuyến sông trên địa bàn huyện nhưng đặc biệt là trên sông Kiến Giang đoạn từ xã Vũ Quý đến thị trấn Thanh Nê.

Những vi phạm trên không chỉ làm thu hẹp dòng chảy mà còn gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống lụt, bão. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đề nghị chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không tái lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi.

PHẠM HƯNG

Cần xử lý nghiêm các vi phạm hành lang an toàn đê điều

Hung Hà có 3 tuyến đê với tổng chiều dài hơn 40km. Phần lớn hệ thống đê, kè của huyện đã được tu bổ, nâng cấp, bảo đảm yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số đoạn, điểm bị hư hỏng chưa được sửa chữa và một số điểm vi phạm hành lang an toàn đê điều, có nguy cơ gây mất an toàn trong mùa mưa bão.



Nhiều điểm tập kết, sản xuất vật liệu xây dựng ngay sát chân đê.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, hiện nay, các bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng chỉ có hợp đồng nhận thầu đất nông nghiệp của địa phương và giấy